

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์เรื่อง รูปแบบการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์การเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุน และการให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ สิงห์เลิศ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุณี สาธิตานันต์ กรรมการที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ร่วม และขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. สุวกิจ ศรีปัดดา ประธาน กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้คำปรึกษาชี้แนะตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงใคร่ขอ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ให้การสนับสนุนบุคลากรของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรและสถานที่ใน การวิพากษ์งานวิจัย และผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้กรุณาให้คำแนะนำและตรวจสอบเครื่องมือใน การวิจัยให้มีความถูกต้อง ขอกราบขอบพระคุณ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ จากกรมตรวจบัญชี สหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ร่วมวิพากษ์รูปแบบการพัฒนา ความเข้มแข็งของสหกรณ์การเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงการตรวจสอบ และ ให้คำแนะนำแก่ผู้วิจัยเพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขอกราบขอบพระคุณ คุณเชิดชัย พรหมแก้ว คุณปณต มุลโพธิ์ คุณจิรทรัพย์ ปลอดกระ โทก คุณอัญมณี ธีรสุทธิ์ พร้อมคณะที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรบรรยายในเนื้อหา หลักสูตรที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น พร้อมทั้งตรวจสอบการใช้ภาษาในงานวิจัยให้ถูกต้อง และ ขอขอบคุณ ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดบุรีรัมย์ที่สนับสนุนด้านวิชาการที่ เป็นประโยชน์ในการวิจัย พร้อมทั้งได้มอบทุนในการทำวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณ คุณบุญเกิด กานนท์ พร้อมทั้งคุณสุภารัตน์ นันทวงศ์ ที่ให้การชี้แนะและเป็นกำลังใจให้ผู้วิจัยมาโดยตลอด ขอขอบคุณสหกรณ์ทุกสหกรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ให้ความร่วมมือในการตอบ แบบสอบถามเป็นอย่างดี จนทำให้วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

คุณค่าอันใดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องสักการบูชา พระคุณของ บิดามารดาผู้ให้กำเนิด ที่ท่านได้มอบความรักและการหล่อหลอมความมานะและอดทนให้กับ

น

ผู้วิจัย และพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทุกท่านจนกระทั่งผู้วิจัยมี
ความสำเร็จ

บุญล้วน อุดมพันธ์



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY